

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง

“ชุมชนเข้มแข็ง สร้างเสริมแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม นำการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านยาเสพติด ชีวิตเป็นสุข เศรษฐกิจพอเพียง”

ข. เป้าประสงค์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง

๑. เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย ประชาชนทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายประชาชนให้สวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและส่งเสริมด้านสุขภาพการกีฬาและนันทนาการ

๔. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมและการขนถ่ายสินค้าการเกษตร ไฟฟ้า และมีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร

๕. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานขององค์กร

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตอนกลาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรกรรมและพาณิชย์กรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

ง การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิบูลย์ ศรีอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง